



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย
(นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทาง
ดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และ
ระดับชำนาญการพิเศษ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยมอบให้ อ.ก.พ. กรมและผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา
๕๗ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรมกำหนด
และ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั่วไป ดำเนินการ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน
๒๕๕๕ ได้คัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ร้อยเอ็ด จำนวน ๕ ราย ดังนี้


ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑	นายอนุวัฒน์ บุญลาด	หัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)	สถานีอนามัยบ้านอิโคตร ตำบลอึ่ง่อง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
๒	นายทศพล สังกะสิงห์	หัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)	สถานีอนามัยบ้านกุดน้ำใส ตำบลกุดน้ำใส สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
๓	นางศิริญา เดชะ	หัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)	สถานีอนามัยบ้านดอนกลอย (หมู่ที่ ๑๔) ตำบลหนองฮี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
๔	นางสมปอง เขวงกุล	หัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)	สถานีอนามัยบ้านหนองไศล (หมู่ที่ ๗) ตำบลตุกอี้ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

๕ นางเยาวมาลย์ รัตนธรา หัวหน้าสถานีนอนามัย สถานีนอนามัยบ้านโพหนองน้อย
(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์ทอง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
โพหนอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีนอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) ไม่ต้องส่งผลงานประเมิน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ เนื่องจากเป็นการย้ายในประเภท และระดับเดียวกัน อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงผลการคัดเลือกดังกล่าวให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายสุระ วิเศษศักดิ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีนามัย

(นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

ตามมติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

ลำดับ ที่	ชื่อ - ชื่อ สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	ประเภท	สัดส่วน ของผลงาน
๑	นายอนุวัฒน์ บุญลาด	จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจตุรพักตรพิมาน สถานีนามัยบ้านข้าวใหญ่ ตำบลหนองผือ นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	๘๒๘๘๗	จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจตุรพักตรพิมาน สถานีนามัยบ้านอีโคตร ตำบลอึ่งอึ่ง หัวหน้าสถานีนามัย (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ	๘๒๘๘๓	วิชาการ	
๒	นายทศพล สังกะสิงห์	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมไพร สถานีนามัยบ้านค้อใหญ่ ตำบลค้อใหญ่ นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	๘๒๙๗๖	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมไพร สถานีนามัยบ้านกุดน้ำใส ตำบลกุดน้ำใส หัวหน้าสถานีนามัย (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ	๘๒๙๔๐	วิชาการ	
๓	นางศิริญา เดชะ	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฮี สถานีนามัยบ้านดอนกลอย (หมู่ที่ ๑๔) ตำบลหนองฮี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๘๒๔๗๓	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฮี สถานีนามัยบ้านดอนกลอย (หมู่ที่ ๑๔) ตำบลหนองฮี หัวหน้าสถานีนามัย (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ	๘๓๔๔๗	วิชาการ	
๔	นางสมปอง เขวงกุล	สถานีนามัยบ้านเด่นราษฎร์ (หมู่ที่ ๖) ตำบลเด่นราษฎร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) ตำบลเด่นราษฎร์	๘๓๔๕๔	สถานีนามัยบ้านหนองไศล (หมู่ที่ ๖) ตำบลดุกอ หัวหน้าสถานีนามัย (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ	๘๓๔๔๓	วิชาการ	
๕	นางเยาวภา รัตนเถรา	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพหนอง สถานีนามัยบ้านโนนชัยศรี ตำบลโนนชัยศรี หัวหน้าสถานีนามัย (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ	๘๓๐๕๑	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพหนอง สถานีนามัยบ้านโพหนองน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์ทอง หัวหน้าสถานีนามัย (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ	๘๓๐๑๔	วิชาการ	